



เดลินิวส์
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25314

Col.Inch: 20.77 Ad Value: 45,694

หัวข้อข่าว: ต้นนักโทษผลิตสินค้า

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 137,082

คลิป: 8:55

ต้นนักโทษผลิตสินค้า

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมขอความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือของผู้ส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากหลายรายเริ่มผลิตสินค้าไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้านานต่างประเทศนำร่อง กลุ่มผู้ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มจากใยสับปะรด เนื่องจากมีเสื้อผ้าแบรนด์ระดับโลกหลายแบรนด์สนใจเข้ามาร่วมทุนหรือมีคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์ เป็นต้น เช่น เอชแอนด์เอ็ม โรงแรมเชอราตัน โรงแรมโนแคร์ออนันตรากรู๊ป และโรงแรมที่โอ๊กินาวา ประเทศญี่ปุ่น ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือน มี.ค.นี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการคอตตอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สินค้าพื้นถิ่นเพื่อสืบสานความเป็นไทย ก็ได้สั่งซื้อเสื้อผ้าใยสับปะรดไปผลิตเป็นสินค้าพรีเมียมอีกหลายประเภท รวมทั้งถ้าผู้ต้องขังรายใดที่มีศักยภาพและสนใจเป็นผู้

ประกอบการ เมื่อพ้นโทษและสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการกรรมฯ ก็จะสามารถให้เข้าอบรมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ (เอ็นอีเอ) เพื่อผลักดันให้เป็นผู้ส่งออกด้าน นายวิจิตร สินธุรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทปราณพรหม จำกัด และประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดบ้านหนองหอยกล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทมีออร์เดอร์สินค้าจากต่างประเทศจำนวนมากจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นทางบริษัทได้เจรจากับเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา เข้ามาช่วยกระบวนการต่อใยสับปะรดเพื่อการทอผ้าเนื่องจากผู้ต้องขังมีทักษะในการทำงานด้านนี้อยู่แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการรับซื้อใยสับปะรดที่มีคุณภาพยาวเกิน 1 เมตร อายุ 2-3 ปีขึ้นไปในราคา กก.ละ 2 บาท แต่หากเป็นเส้นใยสับปะรดราคาจะสูงถึง กก.ละ 300-600 บาท ส่วนการแปรรูปมีหลายแบบหากเป็นผ้าไหมใยสับปะรดราคา 3,000 บาทต่อหลา ผ้าฝ้ายใยสับปะรดราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อหลา เป็นต้น.